

# ผลไม้แช่แข็งเพื่อการส่งออก บริษัท ชันโฟรเซนฟรุต จำกัด



ชันโฟรเซนฟรุต ผลิตภัณฑแช่แข็งส่งออก  
สร้างงาน สร้างรายได้ให้เกษตรกรสามชายแดนใต้

SMAEs Club [www.baac.or.th](http://www.baac.or.th) [www.fromfarm.me](http://www.fromfarm.me)

**SMAEs**  
Small and Medium Agricultural Enterprises

บริษัท ชัน โฟรเซน ฟรุต จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจของ คุณ เจตน์ มาหามะ และภรรยา ที่เล็งเห็นช่องทางในการช่วยเหลือเกษตรกร ในสามจังหวัดภาคใต้ให้มีรายได้ ประทับชีวิตตัวเองและครัวเรือน โดยมีบริษัทคู่ค้าของชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซีย เป็นผู้สนับสนุนหลัก ในการก่อตั้งครั้งนี้ ซึ่งเป็นคนเดียวกันที่ติดต่อและต้องการให้ คุณ เจตน์ มาหามะ เป็นตัวแทนส่งออกผลไม้จากประเทศไทย ไปยังประเทศมาเลเซีย



บริษัท ชัน โพรเซ่น ฟรุต จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยวัตถุประสงค์ เพื่อประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ และสินค้าทางการเกษตรทุกชนิด และยังคงดำเนินธุรกิจเกษตรแปรรูป ผลไม้แช่แข็ง เพื่อการส่งออกและภายในประเทศ เดิมทีเป็นแค่ตัวแทนรับเหมาผลไม้ในประเทศไทย ส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียพร้อมทั้งเปลือกผลไม้ เป็นเวลาหลายปี ต่อมาบริษัทคู่ค้าได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ให้ปอกเปลือกผลไม้ ออก จึงเป็นที่มาของเนื้อผลไม้แช่แข็งในปัจจุบัน





ปัจจุบัน บริษัท ชัน โฟรเซ่น ฟรุต จำกัด มีพนักงานรายวันรวมชาย-หญิง ทั้งหมด 100 กว่าคน ซึ่งแรกเริ่มมีแค่ 3 คน เท่านั้น

บริษัทได้ผลิตทุเรียนสดแช่แข็ง ลองกองสดแช่แข็ง มังคุดสดแช่แข็ง เงาะสดแช่แข็ง สับปะรดสดแช่แข็ง สละสดแช่แข็ง และอื่น ๆ ตามฤดูกาล เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปผลไม้สด อาทิเช่น น้ำผลไม้กระป๋องเข้มข้น เวเฟอร์ผลไม้ ที่ใช้เนื้อผลไม้สดในการทำครีม ซึ่งต่างจากเวเฟอร์ทั่วไปที่ใช้ครีมแต่งกลิ่นเลียนแบบธรรมชาติ

โดยบริษัทได้ส่งออกสินค้าภายใต้แบรนด์ที่มีชื่อว่า BUDO มาจากคำว่าเทือกเขาบูโด ซึ่งเป็นเทือกเขาที่เชื่อมกันระหว่างสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นั่นคือ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา เป็นการหลอมรวมวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้บริโภค ที่รู้สึกอยากจะช่วยเหลือประชากรหรือครัวเรือนในสามจังหวัด ให้มีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในแต่ละวันเมื่อได้อุดหนุนสินค้า



## การรับรองมาตรฐานและรางวัล

ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก GMP, HACCP, Codex และอยู่ในช่วงพัฒนาให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ต่อไป โดย คุณเจตน์ มาหามะ เชื่อว่ามาตรฐานทั้งหมดที่ได้รับการรับรองและกำลังจะได้รับการรับรองนั้น ล้วนแล้วมาจากความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ทั้งสิ้น ซึ่งสอดคล้องตั้งโองการจากอัลกุรอาน ความว่า ‘โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย หากเจ้าสนับสนุน(ศาสนาของ)อัลลอฮ์ พระองค์ก็จะทรงสนับสนุนพวกเจ้า และจะทรงตรึงเท้าของพวกเจ้าให้มั่นคง’ (มุฮัมมัด: 7)



## ติดต่อสอบถามและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณ เจตน์ มาหามะ บริษัท ชัน โพรเซ่น ฟรุต จำกัด

ที่อยู่: 2/103 ถนน โต๊ะลือเบ ตำบล สุไหงโก-ลก อำเภอ สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 (สำนักงานใหญ่)

ที่ตั้งโรงงานอยู่ที่: เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตลาดกลางการเกษตรเพื่อการส่งออก จังหวัดชายแดนภาคใต้ หมู่ 2 บ้านทุ่งคา ตำบล ละหาร อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส 96180

โทรศัพท์: 089-811-1223

Email: [sff.co.th@gmail.com](mailto:sff.co.th@gmail.com)

ID Line : shamnara

FB : ทุเรียนบูโด Durian Budoo

ที่มา : <https://smaesclub.com>